

41ชาติกว่า400ชีวิต ร่วมปั่นไนท์เกมส์ ที่โคราชก.พ.หน้า

นักปั่นน้องเหล็กจาก 41 ชาติ กว่า 400 ชีวิต ร่วมแข่งจักรยานชิงแชมป์เอเชีย “ไนท์แชมเปียนชิพส์” ปั่นกลางคืนครั้งแรกในโลกที่โคราช เดือนก.พ.ปีหน้า

อ่านต่อหน้า 18

41 ชาติ

พล.ท.ดร.เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 35 ไนต์แชมเปียนชิพส์ และเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 22 ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-14 กุมภาพันธ์ โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ ประเภทแข่งขันระหว่าง 4-8 กุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประเภทถนน (ไนท์แชมเปียนชิพส์) ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ เวลา 20.00-24.00 น. ชีรอมเมืองโคราช ประเภทถนนใหม่ไทรอัส และจักรยานพาราไซคลิง ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ ใช้สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานที่แข่งขัน โดยมีสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสดระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 22.00-00.30 น.

สำหรับประเทศที่ตอบรับและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจนถึงขณะนี้ มี 41 ชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น, อัฟกานิสถาน, บาห์เรน, บังกลาเทศ, บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, จีน, เกาหลีเหนือ, ติมอร์ตะวันออก, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน,

อิรัก, จอร์แดน, คาซัคสถาน, เกาหลีใต้, คีร์กีซสถาน, คูเวต, ลาว, เลบานอน, มาเก๊า, มาเลเซีย, พม่า, มองโกเลีย, เนปาล, โอมาน, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ซีเรีย, ไต้หวัน, เดนมาร์ก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม, เยเมน และไทย

เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า นับว่าเป็นการจัดแข่งขันที่มีจำนวนประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันมา แสดงให้เห็นว่าทุกชาติในเอเชียเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย โดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ซึ่งการประชุมล่าสุดที่เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์โดยทั่วไปของประเทศไทยว่า ไม่มีเหตุการณ์ใดเป็นที่น่าวิตกไม่มีการปิดถนนประท้วงทั้งสิ้น รัฐบาลปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ และสร้างความสมัคสมานสามัคคีของคนในชาติ ตามโรดแมพที่ได้กำหนดไว้ จนทำให้มวลสมาชิกทั้ง 41 ประเทศเข้าใจ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวมแล้วกว่า 400 ชีวิต

ด้านนายสุรวดี เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวในระหว่างที่มีการจัดประชุมร่วมกัน ระหว่างสมาคมจักรยานกับเทศบาลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าตลอดเส้นทางแข่งขันแล้ว เหลือแต่การประกอบหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งผู้รับเหมาจะเริ่มลงมือในวันที่ 3 มกราคม ใช้เวลาในการประกอบ 7 วัน จะแล้วเสร็จในวันที่ 9 มกราคม และจะเปิดทดลองทั้งระบบ รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองตลอดเส้นทางในวันที่ 10 มกราคม และคณะกรรมการจากสมาคมจักรยานจะมาตรวจสอบความพร้อมในวันที่ 13 มกราคม และวันที่ 14 มกราคม จะสรุปหากมีข้อบกพร่องก็ดำเนินการแก้ไขและจะทดสอบระบบด้วยการจัดแข่งขันเหมือนจริงคือการจัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ในวันที่ 24 มกราคม เวลา 20.00-24.00 น.